

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 32.74 กลับมาอ่อนค่าจากวานนี้ตามภูมิภาค แนวโน้มผันผวน ให้กรอบ 32.60-32.85

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 มี.ค. 2565)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 32.74 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 32.55 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลกเนื่องจากดอลลาร์แข็งค่า หลังมีแรงกดดันจากสถานการณ์ยูเครนที่มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งน้ำมัน และทองคำ "บาทอ่อนค่าจากเย็นวานนี้ไปมาก เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ยูเครนที่ยังไม่มีสัญญาณบวก ทิศทางบาทวันนี้ น่าจะผันผวน" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.60 - 32.85 บาท/ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังประเด็นสำคัญที่ตลาดติดตามคือ ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อสภาองเกรส

THAI BAHT FIX 3M (1 มี.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.37696% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.45848%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 114.91 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 114.78 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1124 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1195 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 32.611 บาท/ดอลลาร์

- ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในวันนี้ จะร่วมกันประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยปี 65 กรณีวิกฤติยูเครน-รัสเซีย โดยเฉพาะการทำธุรกรรมการเงินเพื่อการส่งออก ซึ่งต้องหารีเออร์มที่สหรัฐ อังกฤษ และชาติสมาชิกยุโรป (อียู) ได้ตัดรัสเซียออกจากระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางการเงิน หรือสวิตช์เบื้องต้นอาจนำแนวทางเดิมเมื่อปี 57 ที่รัสเซียเคยถูกตัดขมาแล้วมาใช้ เช่น การทำธุรกรรมการค้ากับรัสเซีย ขณะที่ทำการชำระเงินผ่านพันธมิตรของรัสเซีย เช่น คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย แทน เป็นต้น

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลสำรวจเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจไทย (BSI COVID) โดยพบว่า ภาคเอกชนมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบาง ขณะที่กำลังซื้อที่อ่อนแอจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ ขณะที่การฟื้นตัวในภาคการผลิตต้องเผชิญอุปสรรคเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและขนส่งเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในใหญ่เห็นว่าผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจจากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนน้อยกว่าหรือใกล้เคียงเมื่อเทียบกับการระบาดของสายพันธุ์เดลตา

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ และภาคีเครือข่ายขอเสนอ 3 มาตรการร่วมกับภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจในภาวะที่ค่าครองชีพสูงและเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย คือ 1.รัฐควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ ที่มีวงเงินงบประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท 2.ควรพยุงราคาพลังงานให้คงที่และนานที่สุด แม้มีมาตรการพยุงราคาด้วยการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร 3 เดือน แต่ยังไม่พอ ควรพิจารณามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการออกมาตรการควบคุมราคาค่าขนส่ง ซึ่งค่าขนส่งถือว่ามีส่วนถึง 8-10% ของต้นทุนสินค้า

- กูรู เผย ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ปี 65 คึกคัก "เอ็กซ์สปริง" ชี้ "นักลงทุน-หน่วยงานกำกับ" พร้อมหนุนตลาดโต "ชิปเม็กซ์" เชื่อ 4-5 ปี ความผันผวนลดลง แนะนำนักลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน "อัมบิต" ชี้ เป็นเทรนด์ลงทุนโลก ชี้สงครามรัสเซีย กับยูเครน ส่งผลประเมินทิศทางลงทุนระยะสั้น ลำบาก ย้ำ นักลงทุนต้องเข้าใจสินทรัพย์-กระจายความเสี่ยง

- ดลท.ชี้สินทรัพย์ดิจิทัลเทรดสนั้นทั่วโลกซื้อขายทะลุ 2.6 ล้านล้านบาท แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เชื่ออนาคต ตลาดหุ้นไทยไม่หายนะ พร้อมพัฒนา แพลตฟอร์มกลางเชื่อม 2 ตลาด อำนวยความสะดวกผู้ระดมทุน-ผู้ลงทุน ผลักดัน ขึ้นระดับโลก เคาะกระดาน"ทีดีเอ็กซ์" ไตรมาส 3 ด้าน "คลาวด์เซค" และลงทุนคริปโทฯ ให้ปลอดภัย ต้องให้ความสำคัญ "ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้" เผยสถิติปี 64 เสียหายจากการแฮกกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

- ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า จากการติดตามและประเมินผลกระทบจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย - ยูเครน และมาตรการตอบโต้ด้านการค้าและการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป คาดการณ์เบื้องต้นว่าอาจมีผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของต้นทุนภาคการผลิตทั้งจากราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น อาทิ เหล็ก รั้วพืช เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งอาจส่งผลให้คำสั่งซื้อจากคู่ค้าลดลงบางส่วนผลกระทบย่อมมีเกิดขึ้นแน่ๆ เพราะเศรษฐกิจรัสเซียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งต้องรอดูรัฐบาลว่ามีท่าทีในเรื่องนี้อย่างไร

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดบิวรรอดเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (1 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตยูเครน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ.ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 1,940 ดอลลาร์ในวันอังคาร (1 มี.ค.) เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงเป็นแรงกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ การร่วงของตลาดหุ้นสหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำ

- นักลงทุนจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันที่ 2 มี.ค. และจะแถลงต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันที่ 3 มี.ค. โดยการแถลงทั้งสองวันจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือ 22.00 น.ตามเวลาไทย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- นักลงทุนรอดูการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.พ.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 415,000 ตำแหน่ง

- ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ มีกำหนดแถลงนโยบายประจำปี (State of the Union) ต่อสภาองเกรสในช่วงเช้าวันนี้ เวลาประมาณ 09.00 น.ตามเวลาไทย โดยการกล่าวแถลงนโยบายประจำปีในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกสำหรับปธน.ไบเดน และเป็นไปตามคำเชิญของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้